



ประกาศโรงเรียนปากเกร็ด

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบวินัยของโรงเรียนปากเกร็ด

ด้วย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกัน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนปากเกร็ด ตามมติของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองได้เสนอและเห็นชอบ ตามระเบียบวินัยของโรงเรียนปากเกร็ด พร้อมให้โรงเรียนดำเนินการกำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนให้ถูกต้องเพิ่มเติมจากคู่มือนักเรียนที่มีอยู่ ทั้งนี้ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้กำหนดระเบียบวินัยเพิ่มเติมขึ้น เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดทุกคนได้เข้าใจ พร้อมปฏิบัติและทำตามเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้

๑. การสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถ้านักเรียนสูบบุหรี่หรือนำบุหรี่ยาสูบเข้ามาจำหน่ายจ่ายแจก ในสถานศึกษาทุกชนิด ทางกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมกับสารวัตรนักเรียนตรวจพบ กรณีในครั้งที่ ๑ จะทำการบันทึกพฤติกรรม ตัดคะแนนพฤติกรรมในระบบ D School ๓๐ คะแนน และเชิญผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรม แต่ถ้าเกิดทำซ้ำเป็นครั้งที่ ๒ หรือครั้งต่อ ๆ ไป จะดำเนินการบันทึกพฤติกรรม ตัดคะแนนในระบบ D School ๓๐ คะแนน เชิญผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรมอีกครั้ง พร้อมจ่ายค่าปรับ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ทัณฑ์ และนำเงินที่ปรับร่วมสมทบทุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด ในโครงการ “ปันรักจากครอบครัวปากเกร็ด” ต่อไป

๒. ไม่อนุญาต ให้นักเรียนนำเครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตกแต่งผมทุกชนิด รวมถึงเครื่องประดับต่าง ๆ มาแต่งในโรงเรียน หากนำเข้ามาในโรงเรียน ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับตรวจพบจะเก็บและลงทะเบียนเป็นหลักฐานไว้ พร้อมทั้งดำเนินการติดต่อให้ผู้ปกครองมารับคืนภายใน ๗ วัน

๓. ไม่อนุญาต ให้ทำสีผม และทาสีเล็บทุกชนิดมาโรงเรียน เด็ดขาด

๔. ไม่อนุญาต ให้นักเรียนใช้กระเป๋าที่ไม่ใช่ของโรงเรียนปากเกร็ด และขอให้นักเรียนใช้กระเป๋าเป้สะพายหลังของโรงเรียนเป็นหลัก หากมีสิ่งของเพิ่มเติมให้ใช้กระเป๋าเคียงของโรงเรียนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้เพียงกระเป๋าเคียงอย่างเดียว

เพื่อให้ นักเรียนได้เกิดเข้าใจตรงกันกับแนวปฏิบัติดังกล่าว และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

41

(นางเน่งน้อย เพ็งพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด